

# Người dân đồng thuận triển khai dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái

Dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái (phần khu phía Bắc, giai đoạn 1, tổng diện tích 88,2ha) là dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để dự án sớm được triển khai, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, huyện Thái Thụy đã, đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).



Mặt bằng phục vụ dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái tại xã Thụy Liên (Thái Thụy) đã được cơ quan chức năng rà soát, kê khai, kiểm đếm, ký hồ sơ đo đạc đất.

## Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái được định hình là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường; ưu tiên các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, tính chất ngành công nghiệp được quy định cụ thể như: công nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin; phần mềm tin học; công nghiệp ô tô; lắp ráp, chế tạo máy, tự động hóa, công nghiệp ô tô; các ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống, công nghiệp dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế. Trong giai đoạn 1, dự án được triển khai trên địa bàn xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền với tổng diện tích 88,2ha. Trong đó, diện tích đất thu hồi tại xã Thụy Liên là 78ha, thuộc 7 thôn, liên quan đến 484 hộ dân; thị trấn Diêm Điền có diện tích đất thu hồi 10,2ha, thuộc 2 tổ dân phố, liên quan đến 125 hộ dân. Xác định công tác GPMB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, để sớm triển khai dự án, thời

gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Thái Thụy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác GPMB; các cơ quan chức năng huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn Diêm Điền và xã Thụy Liên đã nghiêm túc thực hiện các bước GPMB. Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về dự án, Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy đã họp và thống nhất chủ trương triển khai công tác GPMB; thành lập ban chỉ đạo GPMB. Ông Phạm Tùng Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt đây là dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, huyện Thái Thụy xác định phải phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng tỉnh thực hiện công tác GPMB bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra. Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đồng thuận, ủng hộ dự án. Ban Chỉ đạo GPMB tổ chức họp thống nhất về chủ

trương, đồng thời triển khai 5 bước hợp chính quyền cơ sở. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện trực tiếp về cơ sở triển khai chủ trương, thực hiện công tác GPMB dự án tới cán bộ, đảng viên, nhân dân các địa phương trong vùng dự án. Tiểu ban tuyên truyền tích cực nắm bắt thông tin về dự án, tiến độ GPMB, phối hợp với chính quyền cơ sở vận động các hộ dân trong GPMB. Các địa phương cũng đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lồng ghép nội dung trong các hội nghị, cuộc họp tại địa phương, họp tổ dân phố, các thôn...

## Người dân đồng thuận, ủng hộ

Bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, thời gian qua, xã Thụy Liên phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện, chủ đầu tư dự án triển khai công tác GPMB với quyết tâm cao, bảo đảm đúng quy trình các bước đồng bộ từ xã đến thôn. Trong đó, đã tổ chức họp dân tại 7/7 thôn để thông báo chủ trương, kế hoạch GPMB phục vụ dự án. Đồng thời, huy động các đoàn thể

tham gia các tổ công tác để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương chung, sớm hoàn thành công tác đền bù, hỗ trợ GPMB; phối hợp với các ngành chức năng huyện thực hiện các bước GPMB. Theo ông Phạm Hồng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thụy Liên: Qua công tác tuyên truyền, vận động về dự án đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân; các hộ có đất thu hồi đồng thuận phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các bước GPMB và hạn chế được những phát sinh về tài sản trong khu vực chuyển đổi.

Ông Đỗ Thanh Ba, hộ dân tại khu chuyển đổi thôn Trung Bình (xã Thụy Liên) cho biết: Chúng tôi rất vui mừng khi được biết trên địa bàn xã sắp triển khai dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ có quy mô lớn. Khi khu công nghiệp được xây dựng xong sẽ thu hút được nhiều doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất. Điều này sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, nhất là tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương. Với mong muốn quê hương ngày càng phát triển, tôi rất đồng tình, ủng hộ việc triển khai dự án này trên địa bàn xã. Vì thế, khi nhà nước có kế hoạch thu hồi 3.254m<sup>2</sup> đất tại khu chuyển đổi mà gia đình đang sản xuất nông nghiệp, tôi đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện các bước GPMB, giao đất cho dự án.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng sự phối hợp tích cực của các ngành chức năng của tỉnh, công tác GPMB dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái đang được huyện Thái Thụy triển khai đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tiến độ đề ra, tạo điều kiện để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

TRẦN TUẤN

Từ một miền quê nghèo khó, nhờ sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã xây dựng nên một xã Đông Phương (Đông Hưng) đổi mới, giàu đẹp, văn minh.

Ấn tượng đầu tiên bất cứ ai về thăm Đông Phương là chiếc cổng chào lớn trên con đường bê tông mới rộng thênh thang chạy song song bên dòng sông Vàng trong mát dẫn vào trung tâm xã. Đến đây, mọi người sẽ bị níu chân bởi vườn hoa lung linh khoe sắc bên đường. Phóng tầm mắt ngắm các công trình chợ Vàng, sân vận động, trường học, nhà văn hóa, nhà tưởng niệm, trụ sở xã, những dãy nhà cao tầng bê tông, san sát nhau được quy hoạch bài bản, xây dựng mới khang trang, hiện đại chúng ta ngỡ đang đi vào một đô thị thu nhỏ. Giữa vùng quê như phố đó, khắp các ngõ đường, các dòng sông đều sạch sẽ, không hề thấy túi nilon hay rác thải vùi bừa bãi. Để có một môi trường luôn xanh, sạch, đẹp như vậy, cấp ủy, chính quyền xã Đông Phương đã đề ra các quy định cụ thể và quán triệt tới từng người dân như: không được vứt rác ra đường, xuống mương máng, đê rác đúng nơi quy định, không được thả rông trâu, bò ngoài đường, tổ vệ sinh thu gom rác 2 ngày/tuần, các đoàn thể, gia đình đảm nhận công việc đoạn đường, dòng sông tự quản... Ai vi phạm sẽ bị phê bình. Xã giao Hội Liên hiệp Phụ nữ làm lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng chí Nguyễn Thị Ninh, Chủ

# Đông Phương đổi mới

tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Thời gian qua, Hội đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình sống xanh, sống sạch như: xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", tổ thu gom rác thải; trồng và chăm sóc gần 2.000m<sup>2</sup> đường hoa phụ nữ; nói không với rác thải nhựa, túi nilon... Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đảm nhận 2 đoạn đường tự quản là các đường trục chính của xã và dòng sông tự quản, thường xuyên tổ chức ra quân tổng vệ sinh quét dọn, làm cỏ, trồng hoa, vật rác làm sạch dòng sông. Phụ nữ đã trở thành hạt nhân lan tỏa các phong trào bảo vệ môi trường, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao.

Dù kinh tế có xuất phát điểm thấp, song đến nay Đông Phương đã thực hiện được mục tiêu quan trọng trong xây dựng NTM, NTM nâng cao là phát triển sản xuất hàng hóa; xây dựng được 2 vùng sản xuất tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm, có liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Việc làm đất và thu hoạch lúa đã được cơ giới hóa. Hệ thống bờ vùng, bờ thửa, kênh mương được bê tông hóa, cứng hóa rất thuận lợi cho

sản xuất nông nghiệp của bà con. Hiện xã có 35ha mặt nước nuôi trồng thủy sản được đưa vào thâm canh, sản lượng 105 tấn/năm. Xã cũng đã thu hút 4 công ty và 2 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/tháng. Đây là nguồn thu chủ lực góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,09%. Ông Vũ Đình Hiến, Trưởng thôn Trung phần khởi cho biết: Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp của xã manh mún, nhỏ lẻ, không hiệu quả thì nay bà con đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung quy mô lớn, giá trị sản xuất cao gấp nhiều lần trước. Công nghiệp về làng, công em Đông Phương đã có thể làm giàu ngay tại quê hương mình. Thu nhập cao, người dân có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, sắm sửa phương tiện, đồ dùng hiện đại phục vụ cuộc sống.

Điều quan trọng đưa Đông Phương vươn lên trở thành một xã dẫn đầu toàn diện trong xây dựng NTM, NTM nâng cao cũng như phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đông Hưng chính là sức mạnh đoàn kết "vì dân". Ông Nguyễn Thế Xuân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo

của cấp ủy, chính quyền xã là 3 quan điểm cốt lõi: Vì dân, không vô cảm từ việc nhỏ nhất; gần dân, tăng cường đối thoại với dân, nâng cao vai trò giám sát của người dân; công khai, minh bạch. Quan điểm đó không chỉ được khắc thành những dòng chữ đỏ nổi bật trên đường vào xã mà còn bằng hàng loạt hành động cụ thể mang lại hiệu ứng xã hội thiết thực. Tất cả là để: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Từ chủ trương lấy dân làm gốc đó mà trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã đã phát huy được sức mạnh nội lực từ người dân phục vụ cho chính người dân, xây dựng Đông Phương trở thành miền quê đáng sống. Trong hàng trăm tỷ đồng xây dựng NTM, NTM nâng cao, bên cạnh nguồn hỗ trợ của cấp trên thì doanh nghiệp đầu tư 15 tỷ đồng, công em xa quê ủng hộ 2,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 25 tỷ đồng, hiến 20.000m<sup>2</sup> đất và nhiều công trình, tường đầu, cây cối...

Mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng Đông Phương vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết, chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu, xây dựng quê hương Đông Phương giàu đẹp, văn minh.

THU HIỀN - NGUYỄN HÌNH



Đường hoa bừng sáng làng quê.

## TRÀ GIANG

# Nâng cao đời sống nhân dân

Trà Giang là một trong những xã khó khăn của huyện Kiến Xương, thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã

thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, thúc đẩy kinh tế phát triển, xây dựng thành công nông thôn mới. Diện mạo xã Trà Giang

hôm nay đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,95%. Kinh tế tăng trưởng bình quân 5 năm (giai đoạn 2015 - 2020) đạt 8,65%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông nghiệp chiếm 36,8%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 46,5%; thương mại, dịch vụ chiếm 16,7%. Trà Giang đã xây dựng thành công nông thôn mới và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới năm 2019. Đạt được những kết quả đáng khích lệ trên là do cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, trúng các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Ông Trần Quốc Hội, Chủ tịch UBND xã Trà Giang cho biết: Phát huy những kết quả đạt được và căn cứ tình hình thực tế, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó tập trung chuyển đổi cơ cấu giống lúa, đưa các giống

lúa ngắn ngày cho năng suất cao và chất lượng vào sản xuất với diện tích gieo trồng hàng năm hơn 400ha, năng suất lúa bình quân đạt hơn 117 tạ/ha/năm. Đặc biệt, phát huy lợi thế của xã duyên giang có vùng bãi bồi trù phú tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác, nuôi trồng thủy sản, địa phương đã quy hoạch vùng sản xuất và khuyến khích người dân tham gia khai thác, nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 45,8ha. Nhờ đó, nhiều gia đình đã mạnh dạn tham gia vùng sản xuất, đầu tư, cải tạo ao, đầm, khai thác, nuôi các con đặc sản như rươi, cáy, rần, ba ba, cá rô đồng... mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Là một trong những hộ thuần nông tại địa phương, sau khi tham gia vùng khai thác, nuôi trồng thủy sản, kinh tế của gia đình ông Nguyễn Văn Trang ở thôn Diệm Nam được cải thiện rõ rệt. Ông Trang cho biết: Với diện tích vùng ao, đầm rộng 6 mẫu, tôi chủ yếu cải tạo, giữ gìn hệ sinh thái môi trường tự nhiên để khai thác cáy, rươi, ngoài ra đào 3 ao để nuôi thả cá rô đồng. Từ khai thác và nuôi trồng, mỗi năm sau khi đã trừ chi phí sản xuất, gia đình tôi thu lãi từ 150 - 200 triệu đồng. Đây là nguồn thu khá

địa phương. Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Trà Giang còn đẩy mạnh phát triển các hoạt động tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề, thương mại, dịch vụ cho thu nhập khá, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Toàn xã duy trì từ 120 - 150 cơ sở với gần 600 lao động tham gia làm nghề chạm bạc, hàn xì, nhômin kính, máy may... Các hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, dịch vụ máy làm đất, xay xát, cơ khí, hàng tạp hóa... ngày càng phát triển, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, toàn xã có gần 500 lao động đi làm kinh tế trong và ngoài nước cho thu nhập cao.

Ông Trần Quốc Hội, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh của địa phương, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

THANH HUỖN



Cùng với khai thác thủy sản tự nhiên, người dân xã Trà Giang còn nuôi các con đặc sản cho giá trị kinh tế cao.

